



EUROPEAN UNION
DELEGATION TO THAILAND

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
POL-GBU/rb -D(2021)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการทุนอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 แบบออนไลน์

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอเชิญท่านและ/หรือผู้แทน รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันของท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการทุนอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "Erasmus+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects หรือ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป" ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ของอีราสมุสพลัส (Erasmus+ Scholarships) และทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป (Capacity Building in Higher Education: CBHE) ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 25 สิงหาคม 2564 โดยช่องทางออนไลน์ รวมจำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


อีราสมุสพลัส (Erasmus+) เป็นโครงการที่สหภาพยุโรปได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การอบรมทักษะ การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ อีราสมุสพลัสยังเน้นการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรป ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกยุโรป สหภาพยุโรปได้ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ผ่านทุนการศึกษา ทุนวิจัย และทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการมากกว่า 1,000 โครงการต่อปี

ในช่วงปี 2564-2570 นี้ สหภาพยุโรปได้เน้นความสำคัญของโครงการอีราสมุสพลัส โดยเพิ่มโอกาสการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยการบรรยายแบบออนไลน์ทั้ง 6 รายการที่จะจัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโครงการและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการแนะนำการสมัครทุนประเภทต่างๆ และแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน การสร้าง university profile และการหา partner university ทั้งในและนอกยุโรป

ทั้งนี้ การบรรยายทั้ง 6 รายการ ของโครงการอีราสมุสพลัส จะดำเนินรายการเป็นภาษาไทย สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอความกรุณาลงทะเบียน ตามลิงก์ในเอกสาร หัวข้อการบรรยายฯ ดังที่แนบมาพร้อมนี้ จากนั้นคณะผู้จัดงานจะทำการส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนและรายละเอียดการเข้าร่วมงาน (Zoom meeting links) ในลำดับต่อไป

สำนักงานสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การประชาสัมพันธ์โครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครรับทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนและทุนอบรมระยะสั้น รวมถึงโอกาสสำหรับมหาวิทยาลัยของไทยในการริเริ่มหรือต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรปต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเบียร์ก้า ดาบีโปลา)
เอกอัครราชทูต

ฝ่ายข่าวและข้อมูล
โทรศัพท์ 02 305 2600 ต่อ 2662 (รัตนพร บิสทุแอร์)